

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวขึ้น หลังไม่มีข่าวลบเพิ่มจากยุโรป

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้า ฟื้นตัวขึ้นจากที่อ่อนค่าเมื่อวานนี้ โดยมีแรงซื้อเงินบาทกลับ หลังตลาดไม่มีข่าวเชิงลบที่รุนแรงเพิ่มเติมจากฝั่งยุโรป

*แต่ดีลเลอร์คาดว่า นักลงทุนยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงมากนักในการเพิ่มถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งรวมถึงสกุลเงินในเอเชีย เพราะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

*ยูโรทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนไม่ต้องการถือสถานะการลงทุนลือตใหญ่ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการค้าของจีน

*จีนระบุว่า การส่งออกเพิ่มขึ้น 11.3% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 9.9% แต่ก็ชะลอลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 15.3% ในเดือนพ.ค. ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้า 3.17 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนมิ.ย. เทียบกับที่คาดไว้ 2.10 หมื่นล้านดอลลาร์

*จีนยังเปิดเผยวานนี้ว่า ราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตลดลงมากเกินคาด ซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะมีการดำเนินนโยบายเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอลตัว

*เทรดเดอร์ยังคงกล่าวว่า แรงหนุนยูโรส่วนใหญ่ มาจากแรงซื้อคืน เนื่องจากความเสี่ยงสำหรับยูโร ยังคงอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเป็นผลจากวิกฤติหนี้ และปัญหาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้

*ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสเปนและอิตาลี ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูง อาจถ่วงยูโรลงอีก

*รมว.คลังยูโรโซน ประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวานนี้ และจะให้เวลาแก่สเปน อีก 1 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขาดดุล เพื่อแลกกับการปรับลดงบประมาณลงเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดของการช่วยเหลือภาคธนาคาร และการซื้อพันธบัตรฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากกว่าสำหรับตลาด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.760 บาท

*09.18 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.68/74 จาก 31.76/79 เมื่อวันจันทร์
ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 31.68/75 จาก 31.76/81 เมื่อวันจันทร์
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.50/54 จาก 79.57 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2295/96 จาก 1.2314 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

"โดยรวมเงินบาทวันนี้ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยมีการซื้อเงินบาทกลับ
หลังจากที่ panic เมื่อวาน แล้ววันนี้ไม่มีข่าวร้ายอะไรเพิ่มเติม แต่ยังไม่ใช่
risk on โดยยังคงเคลื่อนไหวไปตามข่าว และ sentiment ของต่างประเทศ"
ดีลเลอร์ กล่าว

เขาคาดว่า ในระยะสั้นบาทเมื่อเทียบดอลลาร์ น่าจะซื้อขายในช่วง 31.70
-31.75 แต่หากหลุดระดับ 31.70 เงินบาทจะมีแนวต้านถัดไปที่ 31.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้